
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลช้างทูน 
สมัยสามัญ (สมัยที่ ๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ 
วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทนู ช้ัน ๒ (ห้องราชพฤกษ์) 

*********************** 
 

รายชื่อผู้มาประชุม 
๑. นายประยทุธ  เนียมหอม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน 
๒. นายประดิษฐ์  ถนัดวัน   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน 
๓. นายศิริพงษ์  ดีป้องไฟ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน 
๔. นายอำนวย  โกฐสอน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน 
๕. นางศรีมงคล  แสนโต   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน 
๖. นางสาวดรุณี  แสงคล้อย  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน   
 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม   
-ไม่มี- 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายเกษม  มั่นคง   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน 
๒. นายธานี  มณีมา   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน 
๓. นายสุขุม  บุญไทย   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน 
๔. นางสาวญาสุมินทร์  แกล้วกล้า  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน 
๕. นายโสรัจจ์  สังข์ทอง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน 
๖. นางสาวอรุณีย์  สุขสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกองคลัง 
๗. นางสาวกนกพรรณ รัตนสร้อย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๘. นางวิไลวรรณ อุปสม   ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
๙. นางสาวศศิประภา สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
 

เมื่อได้เวลา ๑๓.30 น. นายประยุทธ เนียมหอม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน 
กล่าวสวัสดีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมเปิดการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน และเริ่มเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบีบบวาระดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระ ที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
                       ๑.๑ การให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย จากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบล
ช้างทูนในเดือนที่ผ่านมา โดยปกติตำบลช้างทูนก็ไม่ได้มีเหตุน้ำท่วมบ่อยครั้ง นาน ๆ จะมีเหตุน้ำท่วมสักครั้ง ผมลง
พื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบในทุกพื้นที่ที่มีน้ำท่วมและร่วมให้ความช่วยเหลือจากเหตุน้ำท่วม โดยร่วมกับคณะผู้บริหาร 
พนักงาน ทหาร ตำรวจ หน่วยกู้ภัย แต่ผมพบสมาชิกสภาฯ บางหมู่ ผมจึงขอร้องสมาชิกสภา อบต.ช้างทูน ทุกหมู่ 
ร่วมมือกันออกสำรวจ ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ตลอดจนดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยในทุกพื้นที่ของ
ตำบลช้างทูน ไม่ควรดูแลหรือให้ความช่วยเหลือเฉพาะพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง อย่าคิดเพียงว่าตรงนี้พื้นที่หมู่ของ
เรา ส่วนนั่นพื้นที่ของหมูอ่ืน่ เรามาทำงานเพื่อประชาชน เราได้รับค่าตอบแทน เรามีหมวก ๒ ใบ คือ ใบที่หน่ึงการเป็น
สมาชิกสภา อบต.ช้างทูน  ใบที่สองการเป็นจิตอาสา ก็ขอร้องนะครับเรามาร่วมด้วยช่วยกันในการทำงานและ      
การช่วยเหลือประชาชนฝากทุกท่านด้วยครับ 
 

๑.๒ การสำรวจ... 



-๒- 
 

                       ๑.๒ การสำรวจ ตรวจสอบความชัดเจนของพื้นที่เพื่อเสนอโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ตามที่สมาชิก
สภาฯ เข้าร่วมประชุมสภา อบต.ช้างทูน ในคราวที่ผ่านมา ซึ่งทาง รองปลัด อบต.ช้างทูน  ได้ชี้แจ้งให้ทราบถึงการให้
เตรียมเสนอโครงการต่าง ๆ เพื่อนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่ที่จะเสนอโครงการ
ก่อสร้างต่าง ๆ ช่วยการสำรวจ ตรวจสอบความชัดเจน ความถูกต้องของพื้นที่ที่จะเสนอโครงการก่อสร้าง ก่อนว่ามี
การนำเข้าประชุมประชาคมหรือไม่ มีเอกสารหลักฐานการอุทิศที่ดิน แบ่งเขตที่ดินโฉนดหรือแบ่งเขตที่ดิน สปก.
หรือไม่ ถนนได้ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นหรือไม่ โดยให้สมาชิกสภาฯ ดำเนินการประสานงานการขออนุญาตใช้
พื้นที่กับเจ้าของพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนที่จะเสนอโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ให้กับทางกองช่าง 
ผมได้ติดตามข่าวสารของท้องถิ่น พบข่าว สปก. ฟ้องร้องหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการก่อสร้าง
เข้าไปในเขตพื้นที่ของ สปก. โดยไม่ได้รับอนุญาต และหากเราได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินโครงการและ
ติดปัญหาเรื่องเหล่านี้ เราก็ไม่สามารถดำเนินโครงการก่อสร้างได้ งบประมาณก็ตกไปและเมื่อหากเราเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณไปใหม่เราก็จะเสียประวัติเพราะไม่มีความพร้อมทำให้ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ผมจึง
อยากเตือนสมาชิกสภาฯ ทุกหมู่ให้ระวังกันด้วย การสำรวจ ตรวจสอบความชัดเจนและความถูกต้องของพื้นที่ การขอ
อนุญาตแบ่งเขตที่ดินแอกสารหลักฐานของที่ดิน เป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นการป้องกันปัญหาการร้องเรียน ร้องทุกข์ 
หรือผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน อบต.ช้างทูน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ฝากเรื่องนี้กับ
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านด้วยครับ 
ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระ ที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

                       ๒.๑.รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน สมัยวิสามัญ (สมัยที่ ๑) 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  

ประธานสภาฯ     ต่อไปเป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน           
สมัยวสิามัญ (สมัยที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  

                         ขอให้สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารฯ ดูรายละเอียดข้อกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง          
ตามเอกสารที่แจกให้แทนการให้เลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  

ประธานสภาฯ     ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน            
สมัยวิสามัญ(สมัยที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว หากเห็นว่าควรแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมขอให้แจ้งต่อที่ประชุม  

ประธานสภาฯ     เมื่อไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ แลว้ และเห็นว่าถูกต้อง ผมขอมติทีป่ระชุมว่ารับรอง
รายงานการประชุมสภาฯ หรือไม ่หากรับรอง โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม     มีมติ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน สมัยวิสามัญ        
(สมัยที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ 

จำนวน  ๕ เสียง 
   เห็นชอบ  ๕ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
   งดออกเสียง 0 เสียง 
   ไม่มาประชุม 0 เสียง 
 

วาระที ่๓... 
 



-๓- 
 

ระเบียบวาระ ที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระ ที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระ ที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่ 

                      เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

                      ๕.๑ ญัตติ เรื่อง พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ.๒๕๖๘ วาระที่ ๑ (ข้ันรับหลักการ)  

ประธานสภาฯ     ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ วาระที่ ๑ (ข้ันรับหลักการ)  

                         ขอให้สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารฯ ดูรายละเอียดข้อกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง          
ตามเอกสารที่แจกให้ แทนการให้เลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง  

ประธานสภาฯ     ขอเชิญนายกองค์การบริหารสว่นตำบลช้างทูน ผู้เสนอญัตติ ชี้แจงรายละเอียด 

นายก อบต.ช้างทูน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูนอีกครัง้หน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลช้างทูน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูนและสมาชิกสภาองค์การบริหาร        
ส่วนตำบลช้างทูน ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังต่อไปน้ี 
๑. สถานะการคลัง 

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารสว่นตำบลช้างทนู มีสถานะการเงิน
ดังนี้  
        ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  จำนวน    ๗7,258,127.43  บาท 
      ๑.๑.๒ เงินสะสม    จำนวน  101,520,443.59  บาท 
        ๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน    ๑7,386,329.64  บาท 
      ๑.๑.๔ รายการกันเงินไวแ้บบก่อหนี้ผู้พันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน  -  โครงการ 
      ๑.๑.๕ รายการกันเงินไวโ้ดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๓ โครงการ รวม 5,988,๐๐๐.๐๐ บาท 
 ๑.๒  เงินกู้คงค้าง ๐.๐๐ บาท 
๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
 ๒.๑ รายรับจริง จำนวน ๒๗,648,983.90 บาท ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร    จำนวน     ๑๒4,043.27   บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน     222,062.50   บาท 
  หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ   จำนวน     281,741.90   บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์จำนวน         -     บาท 

เบ็ดเตล็ด... 
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  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จำนวน         ๘,404.80   บาท 
  หมวดรายได้จากทุน   จำนวน          -     บาท 
  หมวดภาษีจดัสรร   จำนวน 15,924,799.43  บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จำนวน 11,069,932.00  บาท 
 ๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน  3,858,488.85  บาท 
 ๒.๓ รายจ่ายจรงิ  จำนวน ๑9,266,607.99 บาท  ประกอบด้วย 
  งบกลาง    จำนวน ๕,306,458.๐๐   บาท 
  งบบุคลากร   จำนวน 7,143,721.76   บาท 
  งบดำเนินงาน   จำนวน ๓,770,725.28   บาท 
  งบลงทุน   จำนวน   601,๒8๐.๐๐    บาท 
  งบเงินอุดหนุน   จำนวน 2,714,422.95   บาท 
  งบรายจ่ายอื่น   จำนวน           -    บาท  
 ๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  3,858,488.85 บาท 
 ๒.๕ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จำนวน     969,๐๐๐.00   บาท 
 ๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนรองสะสม จำนวน   -    บาท 
 ๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้   จำนวน   -    บาท 
 

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 

องค์การบริหารสว่นตำบลช้างทูน 
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 

๑.รายรับ  

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี ๒๕๖6 

รายรับจริง 
ปี ๒๕๖7 

รายรับจริง 
ปี ๒๕๖8 

รายได้จัดเก็บเอง    
   หมวดภาษีอากร ๑๒4,043.27 133,๐๐๐.๐๐ ๑69,๐๐๐.๐๐ 
   หมวดค่าธรรมเนียม คา่ปรับ และ
ใบอนุญาต 

222,062.5๐ 143,๐๐๐.๐๐ 238,๐๐๐.๐๐ 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๒81,741.90 ๒55,๐๐๐.๐๐ 305,๐๐๐.๐๐ 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 8,404.80 21,๐๐๐.๐๐ 14,๐๐๐.๐๐ 
   หมวดรายได้จากทุน ๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ 
   รวมรายได้จัดเก็บเอง 636,252.4๗ 554,๐๐๐.๐๐ 728,๐๐๐.๐๐ 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

   หมวดภาษีจดัสรร 15,942,799.43 16,446,๐๐๐.๐๐ ๑๖,672,๐๐๐.๐๐ 
   รวมรายได้ทีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑5,942,799.43 ๑6,446,๐๐๐.๐๐ ๑๖,672,๐๐๐.๐๐ 

 
รัฐบาลอุดหนุน... 
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๑.รายรับ  

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี ๒๕๖6 

รายรับจริง 
ปี ๒๕๖7 

รายรับจริง 
ปี ๒๕๖8 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

   หมวดเงินอุดหนุน 11,069,932.๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

11,069,932.00 ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

รวม 27,648,983.90 29,000,000.00 29,400,000.00 
 

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
จ่ายรับจริง 
ปี ๒๕๖6 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖7 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖8 

จ่ายจากงบประมาณ    
  งบกลาง 5,036,458.00 5,755,723.00 6,212,369.00 
  งบบุคลากร 7,143,721.76 13,186,760.00 12,849,110.00 
  งบดำเนินงาน 3,770,725.28 6,960,317.00 7,365,321.00 
  งบลงทุน 601,280.00 1,238,000.00 1,956,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 2,714,422.95 1,859,200.00 1,017,200.00 

   รวมจ่ายจากงบประมาณ 19,266,607.99 29,000,000.00 29,400,000.00 
 

บันทึกหลักการและเหตผุล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจา่ย 

ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ขององค์การบริหารสว่นตำบลช้างทนู 
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 

  
ด้าน รวม 

ด้านบริหารทั่วไป 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,562,730.00 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 451,560.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  แผนงานการศึกษา 4,977,011.00 
  แผนงานสาธารณสุข 404,130.00 
  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 482,820.00 
  แผนงานเคหะและชุมชน 823,280.00 
  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งชุมชน 220,000.00 
  แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 535,000.00 

 

การเศรษฐกิจ... 
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ด้านการเศรษฐกิจ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,661,100.00 
  แผนงานการเกษตร 70,000.00 
ด้านการดำเนินงานอื่น 
  แผนงานงบกลาง 6,212,369.00 
   รวมจ่ายจากงบประมาณ 29,400,000.00 
  

 

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  ได้แยกรายจ่ายออกเป็น       
๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม ด้านการเศรษฐกิจ และด้านการดำเนินงานอื่น 
จึงขอชี้แจงรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ที่แจกให้แก่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน 
(เอกสารแนบท้าย) 
ประธานสภาฯ     ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๔๗ “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง             
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น หรือไม่ 
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งสภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้” 
                      ผมจึงขอถามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ว่ามีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถาม
เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ 
นายอำนวย โกฐสอน ขออนุญาตครับ  ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘   
สมาชิกสภา อบต.ช้างทูน หมู่ ๔ ไม่มีโครงการก่อสร้างของหมู่ที่ ๔ ปรากฏอยู่ในร่างข้อบัญญัติฯ มีเพียงโครงการก่อสร้าง
ของ หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๓ , หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ จึงขอสอบถามว่าเป็นโครงการเดียวกันกับที่ผมและสมาชิก
สภาฯ ทุกหมู่ ได้ร่วมกันประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการก่อสร้างของแต่ละหมู่เพื่อนำเสนอเข้าร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และสมาชิกสภาฯ แต่ละหมูไ่ด้เสนอโครงการก่อสร้างโดยเฉลี่ย
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างหมู่ละสามแสนกว่าบาท  ซึ่งผมพิจารณาแล้วไม่ขอนำเสนอโครงการ
ก่อสร้างเข้าร่างข้อบัญญัติข้อบัญญัติบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  แต่จะนำโครงการก่อสร้าง
ของหมู่ที่ ๔ ไปพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ใช่หรือไม่ครับ  
นายก อบต.ช้างทูน        ที่ไม่มีโครงการก่อสร้างของหมู่ที่ ๔ ปรากฎในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ได้เชิญสมาชิกสภาฯ ทุกหมู่ ในฐานะเป็น
ประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมสัดส่วนระดับตำบล) เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น              
พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ได้มาประชุมกันเพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วนตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก่ปัญหา ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมดังกล่าว        
ในวันเดียวกันผมจึงเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกหมู่ร่วมกันประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของแต่ละหมู่
เพื่อนำเข้าจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วแต่ละหมู่จะได้ 
งบประมาณในการดำเนินโครงการประมาณสามแสนกว่าบาท หากหมู่ใดไม่ประสงค์เสนอโครงการก่อสร้างนำเข้า 
 

จัดทำร่าง... 
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จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ก็จะนำเสนอโครงการพิจารณาจ่ายขาด
เงินสะสม และในส่วนของหมู่ที่ ๔ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ พิจารณาแล้วไม่ประสงค์เสนอโครงการก่อสร้างนำเข้าจัดทำ          
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เนื่องจากโครงการที่ต้องการให้ดำเนินงาน ใช้
งบประมาณจำนวนมากจึงจะเสนอเป็นโครงการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมครับ ทั้งนี้ ในส่วนของกองช่างได้จัดทำ
ประมาณการสำหรับโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ในร่างข้อบัญญัติฯ ไว้แล้ว จึงขอให้สมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่พิจารณา
ตรวจสอบด้วยครับ 
ประธานสภาฯ     ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ทุกหมู่ได้ทราบแล้วนั้น  
ขอให ้ นายอำนวย โกฐสอน  สมาชิกสภา อบต.ช้างทูน  หมู่ที่ ๔ ได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยครับ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามี
ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ     ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  

                            ข้อ ๖๕ ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไป ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย หรือถ้ามีแต่ ประธานสภา
ท้องถิ่นเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว ประธานสภาท้องถิ่นจะเสนอให้ที่ประชุมวินิจฉัยว่าควรจะปิดอภิปราย
หรือไม่ก็ได้ เว้นแต่การอภิปรายตามความใน ข้อ ๗๒  

                            เมื่อปิดอภิปรายแล้วให้ประธานสภาท้องถ่ินเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 

                      เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม         
ดังนั้น ผมจึงขอปิดการอภิปราย และให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๖๕ วรรคสอง จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ในวาระที่ ๑ 
ขั้นรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  

                      ผมจึงสอบถามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ว่าท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม     มีมติ เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
จำนวน    ๕  เสียง  

   เห็นชอบ   ๕  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ        ๐  เสียง 
   งดออกเสียง       ๐  เสียง 
                             ไม่มาประชุม     ๐  เสียง 

ประธานสภาฯ     เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน มีมติรับหลักการแหง่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว เพื่อให้เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ดังนั้นกระบวนการขั้นตอนต่อไปคือ 
การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ซึ่งเราเคยมีมติไว้เมื่อคราวการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลช้างทูน สมัยสามัญ (สมัยแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ดังนี้ 

๑. นายอำนวย  โกฐสอน  เป็น ประธานคณะกรรมการ  
๒. นายศริิพงษ์  ดีป้องไฟ  เป็น คณะกรรมการ  
๓. นางศรีมงคล  แสนโต  เป็น คณะกรรมการและเลขานุการ 

ผมจึง... 



-๘- 
 

                    ผมจึงขอถามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน  ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่             
ขอมติที่ประชุมด้วยครับ  

มติที่ประชุม     มีมติ เห็นชอบใช้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติชุดเดิมที่ตั้งไว้ 
จำนวน    ๕  เสียง  

   เห็นชอบ   ๕  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ        ๐  เสียง 
   งดออกเสียง       ๐  เสียง 
                            ไม่มาประชุม     ๐  เสียง 

ประธานสภาฯ     สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน มีมติให้ใช้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ      
ชุดเดิมที่ได้ตั้งไว้ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
นะครับ   

                      ๕.๒ เรื่อง การพิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  

ประธานสภาฯ     ต่อไปเป็นการพิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขอให้สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารฯ ดูรายละเอียดข้อกฎหมายและระเบียบ          
ที่เกี่ยวข้องตามเอกสารที่แจกให้ แทนการให้เลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  

ประธานสภาฯ     ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วนั้น ขั้นตอนต่อไปคือการจัดส่งต้นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณา จึงขอให้ที่ประชุมได้กำหนด วัน เวลา และ
สถานที่ ในการเสนอคำแปรญัตติ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ 
นางสาวดรุณี แสงคล้อย     เสนอให้กำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมู่ที่ ๒    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๑๕ - ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่าง       
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง โดยให้เสนอคำแปรญัตติได้ที่ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลช้างทูน ชั้นสอง (ห้องทานตะวัน) 

ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติ      
ที่ประชุมว่าเห็นชอบตามที่  นางสาวดรุณี   แสงคล้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำลช้างทูน หมู่ที่  ๒                 
เสนอหรือไม่ หากเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม     มีมติ เห็นชอบ 
จำนวน    ๕  เสียง  

   เห็นชอบ   ๕  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ        ๐  เสียง 
   งดออกเสียง       ๐  เสียง 
     ไม่มาประชุม     ๐  เสียง 
 
 
 

ขอนัด... 



-๙- 
 

ประธานสภาฯ     ขอนัดหมายประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน สมัยสามัญ (สมัยที่ ๓) ประจำปี             
พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวาระที่ ๒ 
ในวันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน           
ชั้น ๒ ห้องราชพฤกษ์ แต่งกายชุดกากี 

                      ๕ .๓ ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่อสภาท้องถิ่ น                
(กันเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักปลัดและกองช่าง  

ประธานสภาฯ     ต่อไปเป็นการพิจารณาขออนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่อสภาท้องถิ่น            
(กันเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)  ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ      
ส่งก่อสร้าง ของสำนักปลัด และกองช่าง ขอให้สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารฯ ดูรายละเอียดข้อกฎหมายและระเบียบ     
ที่เกี่ยวข้องตามเอกสารที่แจกให้ แทนการให้เลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  

ประธานสภาฯ     ขอเชิญนายกองค์การบริหารสว่นตำบลช้างทูน ผู้เสนอญัตติ ชี้แจงรายละเอียด 
นายก อบต.ช้างทูน ในญัตติ ๕.๓ เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่อสภาท้องถิ่น                
(กันเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักปลัด และกองช่าง  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๖๑ ความว่า “ในกรณีที่มีรายจ่ายค่าครุภัณฑ์    
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผู้กพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 
  กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน จึงขออนุมัติ ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่อ              
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน (กันเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักปลัดและกองช่าง ดังนี้ 

ของสำนักปลัด 
๑. รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน  

๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕) 
งบประมาณอนุมัติ ๑,๐๕๕,๐๐๐ บาท ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผู้กพัน และก่อหนี้ผูกพัน
ไม่ทันสิ้นปี แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป 

  ตามที่โครงการดังกล่าวได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบช้างทูนไว้แล้ว และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อนุมัติกันเงิน ประจำปีงปบระมาณ           
พ.ศ. ๒๕๖๖  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน สมัยวิสามัญ (สมัยที่ ๑) ประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 
๕ กันยายน ๒๕๖๖  เพื่อไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่ติดขัดเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งต้องใช้
ระยะเวลาในการดำเนินงานนานพอสมควร เรื่องการกำหนด TOR จะต้องมีความละเอียดรอบคอบและรัดกุม 
ประกอบกับระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ เหลืออยู่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๗ ยกตัวอย่างในการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบหรือรถแบล็คโฮขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ซึ่งใช้
ระยะเวลานานพอสมควร โครงการดังกล่าวจึงยังมิได้ก่อหน้ีผู้กพัน และก่อหน้ีผูกพันไม่ทันสิ้นปี แต่มีความจำเป็นต้อง
ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป 

 
 

จึงขอ... 



-๑๐- 
 
  จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน (กันเงิน

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลช้างทูน พิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่  

ประธานสภาฯ     เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม         
ผมขอมติที่ประชุม หากอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม     มีมติ เห็นชอบ 
จำนวน    ๕  เสียง  

   เห็นชอบ   ๕  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ        ๐  เสียง 
   งดออกเสียง       ๐  เสียง 
     ไม่มาประชุม     ๐  เสียง 

ประธานสภาฯ     ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ผู้เสนอญัตติ ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่อสภาท้องถิ่น (กันเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกองช่าง ครับ 
นายก อบต.ช้างทูน ในญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่อสภาท้องถิ่น                
(กันเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกองช่าง ดังนี้ 

กองช่าง 
  ๑.  โครงการติดตั้งรั้วตาขายและระบบไฟส่องสว่างบริเวณสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โดยการติดตั้ง
รั้วตาข่ายสนามกีฬาขนาดกว้าง ๒๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งสปอตไลท์ จำนวน ๔ ดวง พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ งบประมาณอนุมัติ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และก่อหนี้
ผูกพันไม่ทันสิ้นปี แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป 
  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อนุมัติกันเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖        
ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูนสมัยวิสามัญ (สมัยที่ ๑) ประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน 
๒๕๖๖ เพื่อไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งรั้วตาข่ายและระบบไฟส่องสว่างบริเวณสนามกีฬา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โดยการติดตั้งรั้วตาข่ายสนามกีฬา ขนาดกว้าง ๒๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้ง 
สปอตไลท์ จำนวน ๔ ดวง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณอนุมตัิ ๒๐๐,๐๐๐ บาท นั้น  

  เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังมิได้ก่อหนี้ผู้พัน และก่อหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี แต่มีความจำเป็นต้อง    
ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป  จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน         
(กันเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลช้างทูน พิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่  

ประธานสภาฯ     เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม         
ผมขอมติที่ประชุม หากอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ 

 

 
มติที่... 



-๑๑- 

 

มติที่ประชุม     มีมติ เห็นชอบ 
จำนวน    ๕  เสียง  

   เห็นชอบ   ๕  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ        ๐  เสียง 
   งดออกเสียง       ๐  เสียง 
     ไม่มาประชุม     ๐  เสียง 

                      ๕.๔ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                    
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ 

ประธานสภาฯ     ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗         
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่งก่อสร้าง ขอให้สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารฯ ดูรายละเอียดข้อกฎหมายและระเบียบ  
ที่เกี่ยวข้องตามเอกสารที่แจกให้ แทนการให้เลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  

ประธานสภาฯ     ขอเชญินายกองค์การบริหารสว่นตำบลช้างทูน ผู้เสนอญัตติ ชี้แจงรายละเอียด 
นายก อบต.ช้างทูน ในญัตติ ๕.๔ เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                    
หมวดค่าครุภัณฑ์ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง ของกองชา่ง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน มีความประสงค์ขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาองค์การบริหารสว่นตำบลช้างทูน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี ้

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
๑. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่  ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๘ เมตร            

หนา ๐.๐๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ตารางเมตร เป็นเงินจำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท  
๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร 

ยาว ๔๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๓๒๐,๐๐๐ บาท  
จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน พิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ      มีสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบลช้างทูน ท่านใดจะอภิปรายหรือซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่  

ประธานสภาฯ     เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม         
ผมขอมติที่ประชุม หากอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม     มีมติ เห็นชอบ 
จำนวน    ๕  เสียง  

   เห็นชอบ   ๕  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ        ๐  เสียง 
   งดออกเสียง       ๐  เสียง 
     ไม่มาประชุม     ๐  เสียง 

 

 

 
 

๕.๕ ญัตติ... 



-๑๒- 

 

                      ๕.๕ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                    
ของสำนักปลัด กองคลัง และกองการศึกษาฯ จำนวน ๖ รายการ 

ประธานสภาฯ     ต่อไปเป็นการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อตั้งเป็น
รายการใหม่ ขอให้สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารฯ ดูรายละเอียดข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตามเอกสารที่       
แจกให้ แทนการให้เลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกองค์การบรหิารส่วนตำบลช้างทูน ผู้เสนอญัตติ ชี้แจงรายละเอียด 

นายก อบต.ช้างทูน ในญัตติ ๕.๕ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ด้วยสำนักปลัด กองคลัง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ได้เสนอ          
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) รวมจำนวน                 
๖ รายการ เนื่องจากมีความจำเป็นในการปฏิบัติราชการ จึงนำเรียนเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน 
พิจารณาดังนี้ 

 รายการโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักปลัด 
รายการที่ ๑ มีรายละเอียดดังนี้ 

สำนักปลัด 
  โอนเพิ่ม 

๑. แผนงาน เคหะและชุมชน  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดรายจ่าย              
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ตู้รองรับขยะจุดทิ้งขยะอันตรายแยกชนิด         
แยกประเภท พร้อมหลังคาคลุม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. X ลึกไม่น้อยกว่า 50 ซม. X สูงรวมหลังคา           
ไม่น้อยกว่า 190 ซม. จำนวน ๗ ตู้ งบประมาณอนุมัติ - บาท (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) งบประมาณคงเหลือ             
ก่อนโอน – บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ ๙๘,๐00.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๙๘,๐00.- บาท 
 รวมโอนเพิ่มเป็นเงิน ๙๘,๐๐๐.- บาท 
  โอนลด 

๑. แผนง า น ส า ธ า ร ณ ส ุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  งบบุคลากร          
หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณ
อนุมัติ ๓๕๕,๓๒๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๓๗,๑๒๐.- บาท โอนลดครั้งนี้ ๙๘,๐00.- บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน ๑๓๙,๑๒๐.- บาท  

รวมโอนลดเป็นเงิน ๙๘,๐๐๐.- บาท 
สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน มีการนำถังขยะอันตราย(สีแดง) ไปติดตั้ง ไว้ ณ ศาลา

ประชาคมหมู่บ้าน ๆ ละ จำนวน ๑ ถัง และที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน จำนวน ๑ ถัง แต่เนื่องจากสภาพ      
ถังขยะอันตรายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นถังในแบบช่องเดียวจังทำให้ขยะอันตรายที่นำมาทิ้งจะรวมกันซึ่ง      
ไม่ค่อยจะถูกสุขลักษณะ จึงจำเป็นต้องจัดหาถังขยะอันตรายที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ รูปแบบตู้มีหลังคา มีช่อง
แยกประเภทของขยะอันตราย จำนวน ๗ ตู้ เพื่อนำไปติดตั้ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน จำนวน ๑ ตู้ และ
ติดตั้ง ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  หมู่บ้านละจำนวน ๑ ตู้ รวมจำนวน ๖ ตู้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่  

ประธานสภาฯ     เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม         
ผมขอมติที่ประชุม หากเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่... 



-๑๓- 

 

มติที่ประชุม     มีมติ  เห็นชอบ 
จำนวน    ๕  เสียง  

   เห็นชอบ   ๕  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ        ๐  เสียง 
   งดออกเสียง       ๐  เสียง 
     ไม่มาประชุม     ๐  เสียง 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกองค์การบรหิารส่วนตำบลช้างทูน ผู้เสนอญัตติ ชี้แจงรายละเอียดการโอน
งบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการตอ่ไปครับ 

นายก อบต.ช้างทูน รายการโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักปลัด 
รายการที ่๒ มรีายละเอยีดดังนี้ 
  สำนักปลัด 

โอนเพิ่ม 
 2. แผนงานบริหารงานทั่ว ไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ประเภท
รายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 งบประมาณอนุมัติ 24,000 บาท (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ 24,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 24,000 บาท 
 รวมโอนเพิ่มเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐.- บาท 

โอนลด 
2. แผนง า น ส า ธ า ร ณ ส ุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบบุคลากร          

หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณ
อนุมัติ ๓๕๕,๓๒๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 139,๑๒๐.- บาท โอนลดครั้งนี้ 24,๐00.- บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน ๑15,๑๒๐.- บาท 

รวมโอนลดเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐.- บาท 

ซึ่งเป็นรายการโอนที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วน
ตำบลช้างทูน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่  

ประธานสภาฯ     เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม         
ผมขอมติที่ประชุม หากเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม     มีมติ  เห็นชอบ 
จำนวน    ๕  เสียง  

   เห็นชอบ   ๕  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ        ๐  เสียง 
   งดออกเสียง       ๐  เสียง 
     ไม่มาประชุม     ๐  เสียง 
 

ขอเชิญ... 



-๑๔- 
 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกองค์การบรหิารส่วนตำบลช้างทูน ผู้เสนอญัตติ ชี้แจงรายละเอียดการโอน
งบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการตอ่ไปครับ 

นายก อบต.ช้างทูน รายการโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกองคลัง 
รายการที ่๑ มรีายละเอยีดดังนี้ 

กองคลัง 
โอนเพิ่ม 
๑. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง (รายละเอียดเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ หน้า ๔ ข้อ ๗ ) เพื่อใช้ในการการ
ปฏิบัติงาน งบประมาณอนุมัติ - บาท (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  - บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ 
48,000 บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔๘,๐๐๐.- บาท 

รวมโอนเพิ่มเป็นเงิน 48,๐๐๐.- บาท 
โอนลด 
๑. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือนฝ่ายประจำ 

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  งบประมาณอนุมัติ ๑,๒๖๐,๗๘๐.- บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 576,220.- บาท โอนลดครั้งนี้ 48,0๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน             
๕28,22๐.- บาท 

รวมโอนลดเป็นเงิน 48,๐๐๐.- บาท 

ซึ่งเป็นรายการโอนที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่  

ประธานสภาฯ     เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม         
ผมขอมติที่ประชุม หากเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม     มีมติ  เห็นชอบ 
จำนวน    ๕  เสียง  

   เห็นชอบ   ๕  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ        ๐  เสียง 
   งดออกเสียง       ๐  เสียง 
     ไม่มาประชุม     ๐  เสียง 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกองค์การบรหิารส่วนตำบลช้างทูน ผู้เสนอญัตติ ชี้แจงรายละเอียดการโอน
งบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการตอ่ไปครับ 

นายก อบต.ช้างทูน รายการโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกองคลัง 
รายการที ่๒ มรีายละเอยีดดังนี้ 

 
 

 
กองคลัง... 



-๑๕- 
 
กองคลัง 

โอนเพิ่ม 
๒. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง 
(รายละเอียดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖  หน้า ๑๗   
ข้อ ๔๓) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน งบประมาณอนุมัติ - บาท (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) งบประมาณคงเหลือ            
ก่อนโอน -บาท  โอนเพิ่มครั้งนี้ 4,100 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔,๑๐๐.- บาท 

รวมโอนเพิ่มเป็นเงิน 4,1๐๐.- บาท 
โอนลด 
๒.แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือนฝ่ายประจำ 

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ ๑,๒๖๐,๗๘๐.- บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๕28,22๐.- บาท โอนลดครั้งนี้ 4,1๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕24,12๐.- บาท 

รวมโอนลดเป็นเงิน 4,1๐๐.- บาท 

ซึ่งเป็นรายการโอนที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่  

ประธานสภาฯ     เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม         
ผมขอมติที่ประชุม หากเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม     มีมติ  เห็นชอบ 
จำนวน    ๕  เสียง  

   เห็นชอบ   ๕  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ        ๐  เสียง 
   งดออกเสียง       ๐  เสียง 
     ไม่มาประชุม     ๐  เสียง 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกองค์การบรหิารส่วนตำบลช้างทูน ผู้เสนอญัตติ ชี้แจงรายละเอียดการโอน
งบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการตอ่ไปครับ 

นายก อบต.ช้างทูน รายการโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายการที่ ๑ มีรายละเอียดดังนี้ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  โอนเพิ่ม 
 ๑.แผนง าน ก า รศึกษ า  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน หมวดรายจ่าย         
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ลำโพงอเนกประสงค์ ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 1 ตัว
งบประมาณอนุมัติ - บาท (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท โอนเพิ่มครั้งนี้              
11,500 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 11,500 บาท 

รวมโอนเพิ่มเป็นเงิน 4,1๐๐.- บาท 
 

 
กองคลัง... 



-๑๖- 
 
โอนลด 
๑ .แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ว ไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร  หมวดรายจ่าย 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 
407,220 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 333 ,721 บาท โอนลดครั้งนี้ 5,400 บาท ยอดโอนงบประมาณ      
หลังโอน  322,221  บาท 

รวมโอนลดเป็นเงิน 4,1๐๐.- บาท 

ซึ่งเป็นรายการโอนที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่  

ประธานสภาฯ     เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม         
ผมขอมติที่ประชุม หากเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม     มีมติ  เห็นชอบ 
จำนวน    ๕  เสียง  

   เห็นชอบ   ๕  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ        ๐  เสียง 
   งดออกเสียง       ๐  เสียง 
     ไม่มาประชุม     ๐  เสียง 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกองค์การบรหิารส่วนตำบลช้างทูน ผู้เสนอญัตติ ชี้แจงรายละเอียดการโอน
งบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการตอ่ไปครับ 

นายก อบต.ช้างทูน รายการโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายการที่ ๒ มีรายละเอียดดังนี้ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  โอนเพิ่ม 
 2. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ (ตามบัญชีราคามาตรรฐานครุภัณฑ์
สำนักงานงบประมาณ เดือนธันวาคม 2566 หน้าที่ 26) งบประมาณอนุมัติ - บาท (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ 13,200 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 13,200 บาท 

รวมโอนเพิ่มเป็นเงิน 13,2๐๐.- บาท 
โอนลด 

 2. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ ว ไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ บุคลากร หมวดรายจ่าย 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 
407,220 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 322,221 บาท โอนลดครั้งนี้ 13,200 บาท ยอดโอนงบประมาณ    
หลังโอน 309,021 บาท 

รวมโอนลดเป็นเงิน 13,2๐๐.- บาท 

ซึ่งเป็นรายการโอนที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
กองคลัง... 



-๑๗- 

 

ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่  

ประธานสภาฯ     เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม         
ผมขอมติที่ประชุม หากเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม     มีมติ  เห็นชอบ 
จำนวน    ๕  เสียง  

   เห็นชอบ   ๕  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ        ๐  เสียง 
   งดออกเสียง       ๐  เสียง 
     ไม่มาประชุม     ๐  เสียง 

ระเบียบวาระ ที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ท่านใดจะเสนอ สอบถามหรือแจ้งเรื่องอื่น ๆ 
หรือไม่ หากไม่มีขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ครับ 
 

นายกอบต.ช้างทูน      ๖.๑ ขอชี้แจงเพิ่มเติมการเตรียมโครงการเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จึงขอให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูนแต่ละหมู่ประสานกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ว่าแต่ละหมู่มีโครงการ
ใดบ้างที่มีปัญหาหรือความเดือดร้อนที่จำเป็นเรื่องด่วนที่จะขอจ่ายขาดเงินสะสมและขอให้เป็นโครงการที่อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยครับ และงบประมาณโดยรวมคาดว่าจะขอจ่ายขาดจากเงินสะสมในหลายเรื่อง ซึ่งในส่วนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน จะเสนอขอจ่ายขาดเงินสะสมในเรื่องของรถเทรลเลอร์ และ เรื่องสนามกีฬาหญ้า
เทียมที่เคยเสนอของบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินไปแล้วแต่ไม่ได้รับการอนุมัติ จึงพิจารณาแล้วจะ
ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูนเองโดยจ่ายขาดเงินสะสม  ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร       
ส่วนตำบลช้างทูนแต่ละหมู่ พิจารณาโครงการที่ใช้งบประมาณหนึ่งล้านบาทหรือหนึ่งล้านบาทเศษ ๆ ซึ่งเป็นโครงการ
สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จไปเลยไม่ใช่โครงการที่ทำไว้ครึ่งๆกลางๆ และนำมาเสนอองค์การบริหารส่วนตำบลช้าง
ทูน เรื่องโครงการว่าเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน                           
   ๖.๒ การสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๘ ตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งยืนยันการอนุมัติโครงการ จากการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน    
ได้เสนอโครงการไปหลายโครงการ คาดการณ์ไว้ว่าโครงการที่น่าจะได้รับการอนุมัติคือโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซอย ๖/๒ หมู่ที่ ๔ น่าจะได้รับอนุมัติ งบประมาณแปดแสนกว่าบาท  อีกโครงการคือโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๕ ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้วจะต้องไม่ติดขัดในเรื่องของพื้นที่ตอนนี้จึงขอให้รี บ
ดำเนินการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ที่จะดำเนิงการก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้เรียบร้อย เพราะหากเกิดปัญหา
ความไม่พร้อมของพื้นที่ในการดำเนินโครงการต่อไปก็อาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นอีก จึงขอฝากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ ในการตรวจสอบ
และเตรียมความพร้อมของพื้นที่ด้วยครับ 
   ๖.๓ การประชุม ก.อบต.จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ผมเองก็ยังไม่ได้แจ้ง
ให้พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูนทราบ  ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเปิดโอกาสให้
ทุกจังหวัดของภาคตะวันออกเปิดสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง แต่จังหวัดตราดไม่มีการเปิดสอบเนื่องจาก      
ก.อบต.จังหวัดตราด ให้เหตุผลเกรงว่าจะมีผู้เข้าสอบน้อยและไม่มีงบประมาณดำเนินการสอบ จึงเป็นปัญหาสำหรับ 
อบต. อย่างเราจะไม่มีข้าราขการที่จะมาดำรงตำแหน่งในตำแหน่งที่ว่าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือหายังไม่มีการ
ยืนยันว่าถ้าสามารถใช้บัญชีข้ามจังหวัดได้พนักงานส่วนตำบลของเราก็สามาถไปสอบที่จังหวัดอื่นได้ เช่น จันทบุรี          

ซึ่งก็ต้อง... 
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ซึ่งก็ต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้งครับ เป็นเรื่องที่น่าเสียดายหากจังหวัดตราดเปิดสอบเองก็ไม่ต้องไปแข่งขันกับ 
จังหวัดอื่น จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
   ๖.๔ ระบบบัญชี e-lass ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำขึ้นมาให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งใช้งานมาเป็นเวลานานพอสมควร ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินคิดว่าเป็นระบบที่ดี
มีประสิทธิภาพ  แต่เมื่อไม่นานมานี้ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นต้นมาข้อมูลในหายไปจากระบบซึ่งทาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังดำเนินการกู้คืนระบบอยู่ จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ดำเนินการทางบัญชีด้วยระบบมือไปก่อน ซึ่งทำให้ทางกองคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน จะต้อง
ปฏิบัติงานล่วงเวลาเพื่อดำเนินการเร่งบันทึกข้อมูลที่หายไปลงในระบบ และนี่คือปัญหาที่ เกิดขึ้นจากระบบที่คิดว่ามี
ประสิทธิภาพแล้วแต่พอใช้งานมาในระยะหนึ่งก็ยังเกิดปัญหาขึ้นได้ ในการทำด้วยระบบมือหรือเปเปอร์ผมถือว่าดีที่สุด
เพราะอย่างนอ้ยก็มีหลักฐานหลงเหลืออยู่ 
   ๖.๕ เรื่องน้ำท่วม ทางท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ได้แจ้งฝาก
สมาชิกสภาฯ ทุกหมู่แล้ว ในเบื้องต้น ในปีนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านไม่คิดว่าจะเกิดน้ำท่วมเร็ว เพราะตามปกติพื้นที่ตำบล
ช้างทูนจะเกิดน้ำท่วมในช่วงต้นเดือนกันยายน แต่ปีนี้ปลายเดือนกรกฎาคมก็เกิดน้ำท่วมแล้ว และน้ำท่วมครั้งนี้ท่วม
หนักกว่าทุกครั้ง เนื่องจากน้ำมาไว มาเร็ว ปัญหาเกิดจาก  ๒ ส่วน คือ พื้นที่ของตำบลหนองบอนกำลังดำเนินการ
ก่อสร้างเข่ือนกักเก็บน้ำคลองแอ่งหรือเขาปีกกา ต้นไม้ที่เคยมีอยู่ด้านบนที่เคยชะลอน้ำไว้ตอนนี้ถูกขุดออกไปหมดแล้ว 
ฉะนั้น จึงไม่มีอะไรที่จะไปชะลอน้ำได้ ทำให้จึงมาไว มาเร็ว และมีปริมาณน้ำที่เป็นจำนวนมาก และอีกส่วนคือ
ตามปกติกระแสน้ำจะไหลแยกเป็น ๒ ทาง คือ ทางสะพานห้วยสะตอ เลยด่านคลองลึกของตำบลหนองบอนไป ซึ่ง
เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลหนองบอนและตำบลบ่อเวฬุ ปรากฎว่ามีต้นไม้และกอไผ่ไปติดอยู่ใต้สะพานทำให้
น้ำไหลไม่ได้ และทำให้น้ำไหลกลับมาที่คลองช้างทูนทั้งหมดซึ่งมีปริมาณน้ำจำนวนมากน้ำจึงท่วมบริเวณสามแยก       
ช้างทูน ผมเองก็ไม่คิดว่าน้ำท่วมบริเวณสามแยกช้างทูน ในวันนั้นเราเองก็ได้พูดคุยกันอยู่ที่ ศูนย์ อปพร.ตำบลช้างทูน 
พอแยกย้ายออกไปตรวจสอบแต่ละจุด พื้นที่หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ก็เกิดน้ำท่วมในระดับที่สูงมากแต่โชคดีที่น้ำ        
ระบายไว  ฉะนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้จึงอยากให้สมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่ออกไปตรวจสอบจุดเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยง
ที่ผมได้แจ้งลงในไลน์แล้ว จึงขอความร่วมมือช่วยกันตรวจสอบบริเวณพื้นที่ เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมด้วยครับ ซึ่งถ้า
สามารถให้การช่วยเหลือได้ทันก็จะเกิดความเสียหายไม่มาก แต่ถ้าให้การช่วยเหลือไม่ทันท่วงทีก็จะเกิดความเสียหาย
ค่อนข้างมาก  แต่โชคดีที่ทางวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ 
รวมถึงยานพาหนะที่เสียหายจากน้ำท่วมจาก เป็น ๒ ระยะ คือระยะแรกตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม 
๒๕๖๗  และขยายเวลาเพิ่มออกไปตั้งแต่วันที่ ๕ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗  ซึ่งได้ให้บริการซ่อมได้จำนวนมากพอสมควร 
ครับจึงขอฝากไว้ในเรื่องของน้ำท่วมอยากให้เป็นเรื่องหลักของพวกเราที่ต้องลงไปสำรวจตรวจสอบก่อนครับ และเรื่อง
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับความเสียหายปีนี้เราช้าแต่ละหมู่ไม่ค่อยได้แจ้งเข้ามา  รอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งรายชื่อไปที่         
อำเภอเลย ฉะนั้น เมื่อกำนันและผู้ใหญ่บ้านแจ้งรายชื่อไปที่อำเภอจะทำให้เราไม่ทราบว่ามีใครบ้าง อาจทำให้เกิด
ปัญหาเรื่องจำนวนถุงยังชีพกับจำนวนผู้ประสบภัย  ในส่วนของถุงยังชีพพระราชทาน ของตำบลช้างทูนได้รับไปแล้ว
โดยนายอำเภอบอไร่เป็นผู้มอบ จำนวน ๒ ราย ส่วนที่เหลือวันนี้ทางกำนันและผู้ใหญ่บ้านจะไปรับถุงยังชีพ
พระราชทานที่อำเภอบ่อไร่เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่เหลือต่อไป จึงขอให้ทุกท่านช่วยชี้แจงและทำความเข้าใจ
กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือด้วยครับ ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ที่หนักกว่าเราคือ ตำบลสะตอ 
เป็นปีที่ท่วมหนักที่สุด จึงมีองค์กรเอกชนที่ประสงค์ให้การความช่วยเหลือจะลงไปที่ตำบลสะตอเป็นจำนวนมาก แต่ก็
ยังเกิดปัญหาการให้ความช่วยเหลือที่ไม่ทั่วถึงและซ้ำซ้อนเพราะขาดการติดต่อประสานงาน เนื่องจากองค์กรเอกชน
บางแห่งลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือเองโดยไม่ได้ประสานทาง อบต.สะตอ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ซึ่งเป็นหน่วยงาน      
ที่ทราบข้อมูลของผู้ประสบภัย ทำให้ผู้ประสบภัยบางรายได้รับถึงยังชีพมาก บางรายได้รับถุงยังชีพน้อย และบ้านอยู่
ลึกหรือห่างไกลไม่ได้ความช่วยเหลือจากองค์กรเอกชนก็มี ซึ่งจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ที่เรา 

ต้องตระหนัก... 
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ต้องตระหนักและให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมและต้องวางแผนดำเนินงานให้ความช่วยเหลือไว้เป็นอย่างดี 
เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ดำเนินการเบิกจ่าย
และมอบถุงยังชีพเป็นไปตามระเบียบและหลักเกฑณ์ คือ หากกน้ำท่วมไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง แล้วน้ำแห้งก็ไม่ควรที่จะ
มอบถุงยังชีพ จึงขอให้ช่วยกันชี้แจงทำความเข้าใจช่วยกันสำรวจตรวจสอบเมื่อเกิดเหตุเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไป
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประสบภัยและผู้ให้การช่วยเหลือ  ในพื้นที่ตำบลช้างทูนก็ยัง
เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมอยู่ ซึ่งทุกปีจะท่วมในช่วงเดือนกันยายน ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งแล้วว่าเรามีโอกาสเกิด
น้ำท่วมถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ปีน้ีฝนอาจจะหมดช้า จึงขอให้เตรียมความพร้อมกันในส่วนที่สามารถดำเนินการได้  
นายอำนวย โกฐสอน ขออนุญาตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้ างทูน ครับ ขอสอบเรื่องจ่ายขาด           
สมาชิกสภา อบต.ช้างทูน หมู่ ๔  เงินสะสมเพราะทุกหมู่มีโครงการอยู่แล้วและคุยกันมานานแล้ว จะเริ่มดำเนินการกันได้
เมื่อไหร่ เดือนไหนครับ  
นายก อบต.ช้างทูน  เดิมตั้งใจไว้ว่าจะดำเนินการจ่ายขาดในเดือนนี้ แต่ตอนนี้แต่ละหมู่ยั งไม่ได้เตรียมอะไร 
เพราะฉะนั้นขอให้แต่ละหมู่เลือกโครงการมาให้ผมภายในเดือนนี้ ถ้ายังไม่มีวาระประชุมผมก็จะดำเนินการขอเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน สมัยวิสามัญ คือตอนนี้ผมอยากจะเห็นโครงการของแต่ละหมู่ก่อนและ
หากหมู่ใดมีมากกว่า ๑ โครงการ และผมก็นำโครงการเข้าที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อขอความเห็นชอบของ
หมู่บ้านก่อนโดยใหป้ระชาชนยืนยันว่าถ้ามีมากกว่า ๒ โครงการ ก็จำเป็นที่จะต้องให้ประชาชนคัดเลือกมา ๑ โครงการ  
นายอำนวย โกฐสอน ของหมู่ที่ ๔ มีโครงการเดียวคือทางข้ึนเนินน้ำตกสลัดได  
สมาชิกสภา อบต.ช้างทูน หมู่ ๔  

 นายก อบต.ช้างทูน  ในส่วนของหมู่ที่ ๔ โครงการที่จะขอจ่ายขาดเงินสะสมคือรับทราบและเข้าใจตรงเพื่อแก้ไข
ปัญญาทางขึ้นเนินน้ำตกสลัดได ซึ่งตรงนีค้ิดงบประมาณไว้คร่าว ๆ แล้วประมาณหนึ่งล้านบาทเศษ ๆ 
นายอำนวย โกฐสอน ครับก็อยากจะให้ดำเนินการเร็ว ๆ บ้าง เพราะเราประชุมทีไรเราก็ได้แต่ชี้แจงว่าจะ            
สมาชิกสภา อบต.ช้างทูน หมู่ ๔  ดำเนินการ ซึ่งเราว่าจะดำเนินการกันมานานแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้ดำเนินการ และอีกอย่าง
คือในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หมู่ที่ ๔ ก็ยังไม่ได้ดำเนินโครงการใดเลย จึงขอสอบถามเรื่อง
โครงการไฟส่องสว่าง ของหมู่ที่ ๔ ดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 
รองปลัด อบต.ช้างทูน เมื่อสักครู่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาสมิงประสานมาว่าได้ดำเนินการพื้นที่สำรวจ
คร่าว ๆ แล้ว  อย่างของหมู่ที่ ๓ เราตั้งบไว้แล้วประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งหากทำทั้งเส้นก็จะประมาณ    หนึ่งแสน
กว่าบาท และของหมู่ที่ ๔ จะแบ่งตามหม้อมิเตอร์หรือหม้อแปลงประมาณ ๔ ช่วง ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเกินงบประมาณที่
เราตั้งงบประมาณ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท หรือไม่ครับ  
นายอำนวย โกฐสอน เดิมตั้งไว้ประมาณสามแสนกว่าบาท ผมเสนอโครงการไว้ดำเนินการ ๒ ช่วง 
 สมาชิกสภา อบต.ช้างทูน หมู่ ๔   
รองปลัด อบต.ช้างทูน เดิมที่เสนอมา ๒ ช่วงนั้นมันเป็นระยะทางที่ยาว ซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว้อาจจะไม่เพียงพอ 
ทางการไฟฟ้าฯ จึงสอบถามว่าต้องการจะดำเนินการทั้งเส้นหรือจะดำเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ประมาณ 
๓๕๐,๐๐๐ บาท   
นายอำนวย โกฐสอน ถ้าหากทำทั้งเส้นแล้วเกินงบประมาณที่ตั้งไว้จะใช้งบได้จากไหนบ้าง 
สมาชิกสภา อบต.ช้างทูน หมู่ ๔ 
รองปลัด อบต.ช้างทูน ก็ต้องโอนเพิ่มงบประมาณครับ แต่ไม่ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าการไฟฟ้าฯ คำนวณแล้วจะเกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้จำนวนเท่าใด แต่ค่าดว่าน่าจะเกินงบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงินจำนวนมากครับ  
นายอำนวย โกฐสอน แล้วระยะเวลาในการดำเนินโครงการจะทำทันในปีงบประมาณนี้หรือไม่ 
สมาชิกสภา อบต.ช้างทูน หมู่ ๔ 
รองปลัด อบต.ช้างทูน ดำเนินการทันครับทางการไฟฟ้าฯ จึงประสานมาว่าต้องการดำเนินการแบบใด 
 

โครงการ... 



-๒๐- 
 
นายก อบต.ช้างทูน โครงการที่เกี่ยวกับไฟฟ้าถึงแม้ว่าเราจะอุดหนุนงบประมาณไปปีนี้แต่การดำเนินโครงการ 
ก็จะข้ามไปยังปีหน้า เพราะเราไม่สามารถดำเนินการเองได้ จึงจำเป็นต้องรอให้การไฟฟ้าฯ เป็นผู้ดำเนินการ  
รองปลัด อบต.ช้างทูน ตอนนี้ก็จะให้การไฟฟ้าฯ คำนวนประมาณราคาสรุปมาให้คร่าว ๆ ทั้งสองแบบ คือ 
คำนวณงบประมาณแบบทั้งเส้น และคำนวณแบบตามงบประมาณที่ตั้งไว้  
นายก อบต.ช้างทูน ไฟส่องทาง ๑ ดวง ประมาณเท่าไรครับ 
รองปลัด อบต.ช้างทูน ไฟส่องทาง ๑ ดวง ประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท ครับ 
นายอำนวย โกฐสอน ขอให้ดำเนินการตามงบที่ตั้งไว้ ประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท ครับ เพื่อให้ประชาชนได้เห็น 
สมาชิกสภา อบต.ช้างทูน หมู่ ๔ ความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ  ในเรื่องโครงการเกี่ยวกับไฟฟ้า ผมได้ชี้แจงตลอด         
ในที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน และประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัวของผมเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบความ
คืบหน้าหน้าว่าต้องรอหน่อยเพราะยังไม่ถึงคิว 
นายธานี  มณีมา ผมขอฝากทางสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ เรื่อง การอุทิศทางให้เป็นทางสาธารณะ เรื่องให ้
รองนายก อบต.ช้างทูน เจ้าของสวนยางเขียนหนังสืออุทิศที่ดินและให้นำมาให้ทาง อบต.ช้างทูน เพื่อจัดทำหนังสือ
ประสานเรื่องไปยัง สปก. 
นางศรีมงคล แสนโต ได้ประสานกับเข้าของที่ดินแล้วและได้มอบแบบฟอร์มหนังสืออุทิศที่ดินให้แล้ว ค่ะ 
สมาชิกสภา อบต.ช้างทูน หมู่ ๖ 

นายธานี  มณีมา ผมขอฝากทางสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ช่วยประสานให้ 
นายธานี  มณีมา ผมขอแจ้งให้ทราบว่าช่วงนี้ปริมาณงานภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำลช้างทูน           
รองนายก อบต.ช้างทูน มีเยอะมากแต่คนงานของเรามีน้อย ประกอบกับช่วงนี้ฝนตก เหตุด่วนสาธารณภัย คนงาน
เจ็บ คนงานป่วย ทำให้คนงานต้องทำงานกันอย่างหนัก การดำเนินงานล่าช้าไปบ้างจึงขอชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 
และเข้าใจด้วยครับ อย่างเรื่องซ่อมไฟส่องทางของหมู่ที่ ๔ เราเตรียมหลอดไฟไว้แล้วแต่เนื่องจากเหตุ ผลที่กล่าวมา       
ทำให้คนงานยังไม่สามารถไปซ่อมไฟส่องทางให้ได้ ผมจึงอยากให้สมาชิกสภาฯ เข้ามาติดตามหรือเข้ามาดูการทำงาน 
ของคนงานภาคสนามหรือพนักงานที่สำนักงาน ของเราบ้าง ท่านก็จะได้เห็นการทำงาน ทราบความคืบหน้าของ
โครงการ ทราบถึงสาเหตุที่ทำงานล่าช้า ท่านก็จะสามารถชี้แจงประชาชนให้เข้าใจได้ และท่านจะประสานเข้ามาร่วม
ช่วยคนงานของเราทำงานในหมู่ของท่านด้วยตนเองเพื่อให้การทำงานไวขี้นก็ได้ครับ ขอฝากสมาชิกสภาฯ ทุกหมู่     
ด้วยครับ 
นายประดิษฐ์  ถนัดวัน ของหมู่ที่ ๕ มีท่อบล็อกซอย ๖ ที่ขาดอยู่ เน่ืองจากกระแสน้ำแรงจากคราวที่ผ่านมา 
สมาชิกสภา อบต.ช้างทูน หมู่ ๕ 

นายก อบต.ช้างทูน ขอให้เข้ามาเขียนคำร้องที่ อบต.ช้างทูน ได้เลยครับว่าจะให้ดำเนินการแก้ไขอย่างไร เพื่อ
ทางเราจะได้เข้าไปตรวจสอบและหาทางแก้ไขปัญหาให้ครับ และฝากสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ที่มีปัญหาอยู่ในซอย ๑๐ 
ผมแจ้งในที่ประชุมประชาคมหมู่ที่ ๕ มา ๒ เดือนแล้วให้นัดผู้ที่มีสวนหรือมีบ้านที่ประสบปัญหามาประชุม โดยนัดผม
เข้าร่วมประชุมที่ อบต.ช้างทูน หรือจะให้ไปประชุมที่ไหนก็ได้ ในเรื่องปัญหาทางเข้าออกที่ไม่ได้เป็นทางสาธารณะ 
ซอย ๑๐ ถ้าหากพูดคุยตกลงกันได้จะได้ให้เจ้าของที่มาทำเรื่องอุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณะแล้วนำใบ สปก. ไปทำ
การแก้ไขที่ สปก. ต่อไป ขอฝากสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ด้วยครับ 
ประธานสภา ฯ สอบถามรองปลัด อบต.ช้างทูน กรณีที่ดิน สปก. ถ้าแยกเป็นทางสาธารณะต้องไปแยกใบ 
สปก. ที่สำนักงาน สปก. ใช่หรือไม่ 
รองปลัด อบต.ช้างทูน ต้องแยกครับ อย่างกรณี อุทิศที่  สปก. ให้เป็นทางสาธารณะ และองค์การบริหาร         
ส่วนตำบลทำเรื่องขอใช้ที่ สปก.  ทางสำนักงาน สปก. ก็จะทำเรื่องอนุมัติให้ใช้ที่ดิน สปก. ครับ   
 
 

ผมติดตาม... 
 



-๒๑- 
 
ประธานสภา ฯ ผมติดตามข่าวท้องถ่ินเป็นประจำ ตอนนี้มีข่าวฟ้องร้องกัน อย่าง สปก.ฟ้อง อบต. , สปก. 
ฟ้องการไฟฟ้า คือ อบต.ทำทางเข้าไปในพื้นที่ของ สปก. โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก สปก. ไม่มีหนังสือสั่งการอนุญาตให้
ดำเนินการได้จาก สปก. ฉะนั้นจึงไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนั้นเราต้องดำเนินการจัดการเรื่องการอุทิศที่ดิน          
การประชาคมหมู่บ้าน การขึ้นทะเบียนทางหลวง ถ้าขั้นตอนทุกอย่างชัดเจนท่านก็นำเอกสารและโครงการมาให้       
กองช่าง ดำเนินการต่อไป จึงฝากสมาชิกสภาฯ ไว้ด้วยครับ 
นายอำนวย โกฐสอน เรื่องซ่อมไฟสองทางของหมู่ที่ ๔ ผมจะขอนำหลอดไฟไปทำการซ่อมเองโดยจะจ้างคนไป  
สมาชิกสภา อบต.ช้างทูน หมู่ ๔  ทำการซ่อมเองครับ 
นายธานี  มณีมา ไม่ต้องไปจ้างเขาทำหรอกครับ คนงานเราจะออกไปทำการซ่อมให้แล้วครับ 
รองนายก อบต.ช้างทูน  
นายก อบต.ช้างทูน ช่วงนี้คนงานของเรามีทั้งลา เจ็บ และป่วย จึงต้องหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันทำงาน       
อย่างหนัก ก็น่าเห็นใจครับเพราะเงินเดือนก็ไม่ได้มาก ถ้ารอให้คนงานหรือพนักงานทำก็จะมีความล่าช้า จึงอยากให้
ทุกท่านเข้าใจ ว่าทุกคนใน อบต. ก็ทำงานกันเต็มที่แล้ว แต่ถ้าหากทุกท่านเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันก็จะทำให้งานเสร็จ
เร็วขึ้น ขอฝากทุกท่านด้วยครับ 
ประธานสภา ฯ  สอบถามรองปลัด อบต.ช้างทูน ค่าตอบแทนของคนงานมีแนวทางที่จะได้รับเพิ่มขึน้หรือไม่
ครับ 
รองปลัด อบต.ช้างทูน ต้องรอดูประกาศจาก ก.อบต. ก่อนครับ 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล แนวทางในการปรับเพิ่มเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป มีอยู่ค่ะแต่ต้องรอประกาศหลักเกณฑ์จาก ก.อบต. ก่อนค่ะ 
ประธานสภา ฯ  ครับก็ขอให้เราทุกคนร่วมด้วยช่วยกันทำงานด้วยความสามัคคี มีอะไรก็พูดคุยปรึกษาหารือ
กันครับ 
รองปลัด อบต.ช้างทูน ขอแจ้งเรื่องโครงการไฟส่องสว่างครับ ตรวจสอบจากแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ของหมู่ที่ ๓ 
งบประมาณตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท ของหมู่ที่ ๔ งบประมาณตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท สำหรับของหมู่ที่ ๓ คิดว่าไฟน่าจะ
เดินไปถึงแต่ดวงไฟอาจจะได้น้อย ก็เน้นเรื่องสายพาดดับไว้ก่อนครับ 
นายศิริพงษ์ ดีป้องไฟ ขออนุญาตแจ้งสอบถามครับ เนื่องจากหมู่ที่ ๓ มีผู้ขอความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้าน
สมาชิกสภา อบต.ช้างทูน หมู่ ๓ ในการทำปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ บนที่ดินของเขาซึ่งเป็นพื้นที่ สปก.และมีแบบฟอร์มาให้
ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาฯ ลงนามรับรอง ผมจึงให้เขาเข้ามาประสานกับทาง อบต.ช้างทูน เพื่อดูว่าเอกสารที่จะให้
สมาชิกสภาฯ ลงนามรับรองนั้น เป็นเอกสารเรื่องใดแล้วต้องลงนามรับรองอย่างไร จึงเรียนสอบถามครับ 
รองปลัด อบต.ช้างทูน มีคนมาติดต่อทำเรื่องขออนุญาตประกอบกิจการปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญของหมู่ที่  ๓          
อยู่ครับ คือ ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องมีการรับฟังความคิดเห็นในการ
ประกอบกิจการ ซึ่งมีอยู่ ๒ วิธี คือ การขอความเห็นจากประชาคมหมู่บ้าน อย่างเช่นร้านรับซื้อยางพารา  หรือวิธี
สำรวจรับฟังความคิดเห็นผู้ที่อยู่ใกล้เคียงสถานประกอบกิจการ 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ของผู้ประกอบการรายนี้พื้นที่ตั้งตู้น้ำมันหยอดเหรียญอยู่ในพื้นที่ของ สปก. จึงต้องขอ
อนุญาตจาก สปก. ก่อน และเอกสารที่ท่านแจ้งให้ทราบนั้นจะเป็นเอกสารของทาง สปก. ที่ให้นำเรื่องเข้าประชุม
ประชาคมเพื่อขอความเห็นจากประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๓ และมีเอกสารที่ให้ผู้นำท้องที่และท้องถ่ินลงนามรับรองค่ะ 
รองปลัด อบต.ช้างทูน กรณีนี้ ก็จะมีการจัดทำเอกสาร ๒ หน่วยงาน คือ หน่วยงาน สปก. และ อบต.ช้างทูน ครับ 
นายก อบต.ช้างทูน คือผู้ประกอบการรายนี้ได้เข้ามาติดต่อขออนุญาตที่ อบต.ช้างทูน แล้ว และเจ้าหน้าที่ได้
แนะนำให้ไปดำเนินการขออนุญาตทาง สปก. ก่อนแล้วค่อยมาดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพที่ อบต.ช้างทูน ครับ 
 

นักวิเคราะห.์.. 



-๒๒- 
 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ขออนุญาตค่ะ เรื่องขอใช้จ่ายเงินสะสมที่จะให้เลือกโครงการกันภายในสิ้นเดือนนี้          
ขออนุญาตเสนอค่ะ คือที่คุยกับน้องผู้ช่วยนายช่างโยธาสิ้นเดือนนีไ้ม่อยู่ และในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๘ มีโครงการก่อสร้างทั้งหมด จำนวน ๕ โครงการ , ขยายเวลาเบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ ,          
ขอกันเงิน จำนวน ๒ โครงการ , เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ ถ้าหากเราเลือก
โครงการใช้จ่ายเงินสะสมภายในเดือนนี้ เพื่อขอใช้จ่ายเงินสะสมภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ โดยใช้จ่ายให้เสร็จ ใน
ระยะเวลา ๑ ปี คือภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘  แล้วก็จะเป็นอันพับไปถ้าหากเราทำไม่ทัน คือตอนนี้กองช่างมีเพียง
ผู้ช่วยนายช่างโยธาเพียงคนเดียว เป็นไปได้ไหมที่ เราจะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเลยช่วงไปอีกเป็นของปีงบประมาณ 
2568 ในช่วงที่ปิดงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไปแล้ว ก็คือช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ หรือเดือนมกราคม 
ถึงกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มันก็จะยืดระยะเวลาการทำงานของผู้ช่วยนายช่างโยธาออกไปอีก ซึ่งจะต้องใช้ผลการปิดงบ
การเงินของเดือนกันยายน ๒๕๖๗ แต่ถ้าหากเราขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ก็จะใช้ผล
การปิดงบการเงินของเดือนกันยายน ๒๕๖๖  จึงอยากเรียนปรึกษาว่าเราจะทำโครงการทันหรือไม่ คือมองว่าไม่
อยากจะให้เลือกกันแล้วเพราะถ้าทำไม่ทันโครงการก็จะเป็นอันตกไปอีก เพราะการเบิกจ่ายขาดเงินสะสมสามารถ
ดำเนินได้เพียง ๑ ป ี
นายก อบต.ช้างทูน ก็ขอให้ทุกหมู่เลือกโครงการที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมส่งผมภายในสิ้นเดือนนี ้เพื่อขอ
ตรวจสอบโครงการและดูความพร้อมของโครงการก่อนว่าจะมีติดขัดเรื่องใดบ้าง ถ้าหากโครงการมีความเรียบร้อย      
ก็อาจจะขอเปิดประชุมสภาฯ ขอทราบกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ช้างทูนฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ 
ครับ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ สมัยประชุมสภา อบต.ช้างทูนฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ กำหนดไว้ระหว่าง
วันที่ ๑๖ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ 
นายก อบต.ช้างทูน หากตรวจสอบและดูความพร้อมของโครงการเสร็จเร็ว คาดว่าจะขอเปิดประชุมสภาฯ        
สมัยวิสามัญ ก่อนการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ ครับ 
ประธานสภาฯ     มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดจะเสนอแนะหรือแจ้งเรื่องอื่น ๆ แล้ว 
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุม 
 
ปิดประชุม เวลา  ๑๖.๓๐ น. 
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